
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ2568 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 
วันที่  11    เดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖8 

เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู 

      ผูม้าประชุม 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑. นายเตือน       บัวส่อง   ประธานสภา อบต.   เตือน     บัวส่อง  

๒. นายปัญญา     ศรีสาคร   รองประธานสภา อบต.   ปัญญา    ศรีสาคร  

๓. นายนิกร        ฉวีวงค์   สมาชิก อบต.ม.2   นิกร        ฉวีวงค์  

๔. นายทวี          เพียรคำ   สมาชิก อบต.ม.๓   ทวี         เพียรคำ  

๕. นายสะอาด     ลำพูน   สมาชิก อบต.ม.๔   สะอาด     ลำพูน  

๖. นายคมคาย     นิมิตร   สมาชิก อบต.ม.๖   คมคาย     นิมิตร  

๗. นายเต็ม       สระพิมาย   สมาชิก อบต.ม.๗  เต็ม        สระพิมาย  

๘. นายทองคำ     ราหา   สมาชิก อบต.ม.๘   ทองคำ     ราหา  

๙. น.ส.ปาริชาติ    ถุนนอก   เลขานุการสภา อบต.   ปาริชาติ    ถุนนอก ปลัด อบต. 

     ผู้ไม่มาประชุม       -ไม่ม-ี 
              ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่           ช่ือ-สกุล             ตำแหน่ง             ลายมือช่ือ  หมายเหต ุ

   ๑. นายมณี   ปักโคลาพัง นายก อบต.โคกสูง  มณี      ปักโคลาพัง  

   ๒. นายจำลอง     ทศมาศ รองนายก อบต.โคกสูง  จำลอง       ทศมาศ  

   ๓. นายทองลาด   หอมวัน รองนายก อบต.โคกสูง  ทองลาด     หอมวัน  

   ๔. นายรังสัน     เรืองกล้า เลขานุการ นายก อบต.ฯ  รังสัน         เรืองกล้า  

   5. นายพิทักษ์  สองเมือง  ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 5  พิทักษ์  สองเมอืง  

6. นายเอนก ศรีกำปัง หัวหน้าสำนักปลัดฯ เอนก ศรีกำปัง  



7. นางทิพวรรณ ทวีธนบุญภา ผอ.กองคลงั ทิพวรรณ  ทวีธนบุญภา  

8. น.ส.วงค์ทิพา พันธ์อินป้อ  นักวิเคราะห์ฯ วงค์ทิพา  พันธ์อินป้อ  

9. นางเกษร ชัยภา ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ที่ 4 เกษร     ชัยภา  

10. นางรุจริา นาวราศิร ิ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 3 รุจริา     นาวราศิริ  

   ๑1. นายสมพร ฉวีวงค์ ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ที่ 2 สมพร     ฉวีวงค์  

   1๒. นายจรูญศักดิ์ สมเสนาะ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 6 จรูญศักดิ์   สมเสนาะ  

   13. น.ส.เกศแก้ว วิวัฒน์บวรกุล รองปลัดฯ เกศแก้ว   วิวัฒน์บวรกุล  

   1๔. นายมานพ  ทองด ี นักวิชาการศึกษา มานพ   ทองดี  

 
เริ่มประชมุ   เวลา  ๐๙.3๐น. 

นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก(เลขานุการสภาฯ) ได้กล่าวเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
                  และเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้กล่าวเรียนเชิญท่าน  

                ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั และกล่าวเปิดการประชุม เพื่อเข้าสู่ระเบียบ  
                วาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ เมื่อทีป่ระชุมพรอ้ม กระผมเปิดการประชุม และก่อนทีจ่ะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวปาริชาติ     
             ถุนนอก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสงู ขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ  
             องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโคก
สูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖8 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้มีมติ ในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2567 กำหนดวันเริ่มประชุม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖8 ตั้งแต่วันที่ ๑-15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 โดยมีกำหนดระยะเวลา 
๑๕ วัน นั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕  จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕
68 ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖8 โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖8 นายเตือน  บัวส่อง ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโคก
สูง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ 
ระเบียบวาระที่ ๑  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     -ไม่มี- 



ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสมัยทีผ่า่นมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2567) 

มติที่ประชุม  รับรอง   7  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 
ระเรียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องสมัยสามญัที่แล้ว (สมัยสามญั สมัยที่ 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567) 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพจิารณา 

๕.๑ การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2568 
ประธานฯ เชิญ เลขานุการช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุมครับ 
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เลขานุการสภาฯ อ้างถึง  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ ในปี

หนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรอืหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแต่
ต้องไม่เกินสีส่มัย วันเริม่สมัยประชุมสามัญประจำปี ใหส้ภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกำหนด และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปนีั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสีมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำความในข้อ 11 มาบังคับ
โดยอนุโลม  และข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถ่ิน ตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถ่ินแจ้งเป็น
หนังสือใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการ
ประชุมอันรีบด่วนจะแจง้กำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่าน้ันก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยใหร้ะบเุหตุอันรีบด่วนในหนงัสือนั้นด้วย 

ประธานฯ ตามที่เลขานุการได้ช้ีแจงเรื่องระเบียบฯเชิญที่ประชุมเสนอ   เชิญนายทวี เพียรคำ ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายทวี เพียรคำ ส.อบต.หมู่ที่ 3    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม   
                    นายทวี เพียรคำ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู หมู่ที่ ๓  

          กระผมขอเสนอสมัยประชุมสามญัประจำปี ๒๕8๗ จำนวน  ๔ สมัย และห้วง 
         ระยะเวลาในการประชุม คือ 

 สมัยที ่2 วันที่  15   มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป 
 สมัยที ่3 วันที่  10 สิงหาคม     2567 เป็นต้นไป 
 สมัยที ่4 วันที่  1๕   ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป  
  และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปเป็นวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖9 ครับ 
ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกหมูท่ี่ 3 ได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามญัประจำปี ๒๕๖8 เป็น 



4 สมัย มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอข้ึนมาได้เลยนะครบั เชิญ
ครับ แต่ถ้าไม่มีกระผมจะถือว่า เรากำหนดสมัยประชุมสามญัประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 เป็น 4 สมัย 
และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป(ปี พ.ศ.๒๕๖9) เป็นวันที่ ๑-๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖9 และระยะเวลาตามทีส่มาชิกฯ ได้กล่าวนะครบั 

เมื่อไม่มสีมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติทีป่ระชุมเลยนะครับ โดยจะถาม
ว่า 

-สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 และสมัย
แรกของปีถัดไป(ปี พ.ศ.๒๕๖9) ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ได้เสนอมา 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ   ๗  เสียง 
   -งดออกเสียง   1  เสียง  
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5.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2568 
ประธานสภาฯ เชิญนายกฯช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
นายกฯ -ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ราการโอน มีดังนี ้

1.กองชา่ง  (แผนงานเคหะและชุมชน) 
การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง จำนวน  
1 รายการ  รายละเอียดดังนี ้

รายการท่ี 1 

โอนลด โอนเพ่ิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา 

งบเงินอุดหนุน 

รายจ่าย เงินอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 



รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 500,000.- บาท 

    ขอโอนลด 100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 400,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนลด เนื่องจากมีงบประมาณเหลือ
จ่าย จึงขอโอนลดเพื ่อไปจ่ายเพิ ่มสำหรับรายการที่
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

      

 

รายการ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่
ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสูง 

    งบประมาณตั้งไว้ 350,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 350,000.- บาท 

    ขอโอนเพ่ิม 100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 450,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื ่องจากมีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

      

 

รวมยอดเงินโอนลด 100,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพ่ิม 100,000.- บาท 
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2.กองชา่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง จำนวน   
5   รายการ  รายละเอียดดังนี ้

รายการท่ี 1 

โอนลด โอนเพ่ิม 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 



ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 400,000.- บาท 

    ขอโอนลด 80,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 320,000.- บาท 

เหตุผลในการโอนลด ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย
เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุน จึงขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่     

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบา้น
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 

    งบประมาณตั้งไว้          0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ           0.- บาท 

    ขอโอนเพ่ิม   80,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 80,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่          

รวมยอดเงินโอนลด 80,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพ่ิม 80,000.- บาท 

รายการท่ี 2 

โอนลด โอนเพ่ิม 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 320,000.- บาท 

    ขอโอนลด 40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 280,000.- บาท 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน 
หมู่ที่ 4 

    งบประมาณตั้งไว้          0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ           0.- บาท 

    ขอโอนเพ่ิม   40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,000.- บาท 



เหตุผลในการโอนลด ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย
เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุน จึงขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่          

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่               

 

รวมยอดเงินโอนลด 40,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพ่ิม 40,000.- บาท 
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รายการท่ี 3 

โอนลด โอนเพ่ิม 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 280,000.- บาท 

    ขอโอนลด 100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 180,000.- บาท 

เหตุผลในการโอนลด ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย
เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุน จึงขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่               

 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้          0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ           0.- บาท 

    ขอโอนเพ่ิม   100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 100,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่               

 

รวมยอดเงินโอนลด 100,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพ่ิม 100,000.- บาท 



รายการท่ี 4 

โอนลด โอนเพ่ิม 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 180,000.- บาท 

    ขอโอนลด 100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 80,000.- บาท 

เหตุผลในการโอนลด ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย
เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุน จึงขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่               

 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน 
หมู่ที่ 7  

    งบประมาณตั้งไว้          0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ           0.- บาท 

    ขอโอนเพ่ิม   100,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 100,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่               

 

รวมยอดเงินโอนลด 100,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพ่ิม 100,000.- บาท 
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รายการท่ี 5 

โอนลด โอนเพิ่ม 

งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง 



งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 80,000.- บาท 

    ขอโอนลด 40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,000.- บาท 

เหตุผลในการโอนลด ไม่ได้ใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ ่าย
เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุน จึงขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่               

 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการวางท่อส่งน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 

    งบประมาณตั้งไว้          0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ           0.- บาท 

    ขอโอนเพิ่ม   40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เน่ืองจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               

 

รวมยอดเงินโอนลด 40,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพิ่ม 40,000.- บาท 

3.สำนักปลัด  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน    1  รายการ  
รายละเอียดดังน้ี 

รายการท่ี 1  

โอนลด โอนเพิ่ม 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  

    งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 40,000.- บาท 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

งบดำเนินงาน 

รายจ่าย ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

รายการโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น 



    ขอโอนลด 40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน    0.- บาท 

เหตุผลในการโอนลด เน่ืองจากมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงขอ
โอนลดเพื ่อไปจ่ายเพิ ่มสำหร ับรายการที ่งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

 

    งบประมาณตั้งไว้ 0.- บาท 

    ปัจจุบันคงเหลือ 250,000.- บาท 

    ขอโอนเพิ่ม 40,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 290,000.- บาท 

 

เหตุผลในการโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การเบิกจ่าย 

รวมยอดเงินโอนลด 40,000.- บาท รวมยอดเงินโอนเพิ่ม 40,000.- บาท 
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เอกสารแนบท้ายจำนวน 5 โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู ่ที ่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุบิน พรมมานอก จุดสิ้นสุด ที่ดินนายอำพร สายจริงวงศ์ ปริมาณงานขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 236.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่ง คิดเป็นเงินงบประมาณ 80,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเตมิครั้งที่ 
1/2568 หน้า 4 ข้อ 8 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 จุดสิ้นสุด วัดป่าสะเดาหวาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 40,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ 
4  

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จุดเริ่มต้น ที่ดินนางระเบียบ แสงกล้า จุดสิ้นสุด คลองอีสานเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 225 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 
100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 115 ข้อ 149  

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวบุญมี ออไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางทองดี กรึ่มกระโทก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 805 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 483 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง คิดเป็นเงิน



งบประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 
99 ข้อ 89  

5. โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ท่ี 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณ
งาน วางท่อ PVC ขนาด 2” จำนวน 58 ท่อน ความยาว 230 เมตร พร้อมฝังกลบเรยีบรอ้ย คิดเป็นเงินงบประมาณ 
40,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 ข้อ หน้า 6 ข้อ 17 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 360,000 บาท  
 

นายกฯ  ตามรายการที่เสนอน้ี ขอสภาฯได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ จากเอกสารที ่ท่านได้รับและท่านนายกฯชี ้แจงมาเพื ่อขอให้สภาได้พิจารณาจะอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ให้แจ้งที่ประชุมนี้เลย
ครับ  

ที่ประชุม          ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอถามทีป่ระชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติงบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2568 ครับ 
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มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณราจ่ายปี พ.ศ. 2568  จำนวน 7   เสียง 

       งดออกเสียง  1   เสียง 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ  

ระเบียบวาระที่ ๖          เรื่อง  อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรือ่งใดในทีป่ระชุมเชิญได้ครับ  
นายคมคาย นิมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 6    ขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของแผน ม.6 โครงการทุกสายที่   

เข้าแผนที่ได้รบัความเดือดร้อน ได้รับการพฒันา 80% แต่ยังมีบางสายที่ยงัรอการช่วยเหลืออยู่  
ซึ่งตามนโยบาย น้ำไหลไฟสว่างของฝ่ายบริหาร  ม.6 ได้รับการพัฒนามาแล้ว 2 เรื่อง เหลือเรื่องไฟ
สว่าง ม.6 ยังรออยู่  เรื่องน้ำประปายังมีปญัหาอยู่ ทราบว่าผู้บริหารจะดำเนินการ ขอแจง้ว่าพี่น้อง
หมู่ 6 ก็ยังรออยู่ ครับ 

นายทองคำ ราหา ส.อบต.หมูท่ี่ 8     ขอฝากท่านผูบ้รหิาร 2 เรือ่ง 1 เรือ่งไฟฟ้าทีซ่่อมให้จนสว่างดีเยี่ยม 2  
เรื่อง ถนนในหมู่8 ที่มหีลมุบ่ออยูบ่้าง ไม่ทราบว่าจะไปทำใหต้อนไหน  และไฟส่องสว่างที่ยงัไม่ครบ 
อยากให้ซ่อมให้ครบ และขยายออกไปใหม้าก ช่วงรอยต่อของถนนคอนกรีตกบัถนนเดิมที่สงูต่าง
ระดับกันมากอยากให้ทำให้ด ี

นายนิกร ฉวีวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 2    เรื่องชาวบ้านร้องทุกข์  ป้าย อบต. หน้าบ้านนางแพน ที่บงัตาในการเข้า 
ออกทางแยก มองไมเ่ห็นอยากให้ยกป้ายข้ึนอีกหรือปรบัใหมไ่ด้ไหม  

นายสะอาด ลำพูน ส.อบต.หมูท่ี่ 4   จากที่ สมาชิกได้สะทอ้นปัญหาในที่ประชุม ปัญหาเรื่องไฟฟ้า และหมู่ 4 
เองได้เกิดปัญหาอุบัตเิหตุในหมูบ่้านบ่อยๆ ทั้งในซอย ทางแยกต่างๆ ในหมูบ่้าน เนื่องจากไมม่ีไฟฟ้า
แสงสว่าง และโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 ถึง  โนนแดง ชาวบ้านอยากได้ไฟฟ้า ไม่ทราบจะ
ดำเนินการช่วงไหน 



นายทวี เพียรคำ ส.อบต.หมู่ที่ 3   ขอติดตามงาน เรื่องต้นไม้ที่ล้ำเข้าไปในถนน  ม.1 - ม.4 นายกบอกว่าจะไป 
ทำก่อนปีใหม่ ก็ยังไมท่ำ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ใหร้ีบทำด้วย และขอเสนอแนะ ปัญหาขยะ เป็น
ปัญหาทุกๆพื้นที่ ขอเสนออย่างนี้ได้ไหม คือให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่ป่าสาธารณะ และให้ผู้นำ 
ผู้ใหญบ่้าน ประชาสัมพันธ์ ให้กระตุ้นจิตสำนึกอยู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะทีส่าธารณะที่ติดกับที่ดินของ
ผม มักจะมีคนนำเศษวัสดกุ่อสร้างและกิง่ไม้มาทิง้ และบางครั้งกจ็ะทิง้ล้ำเข้ามาบนที่ดินของผม  
ผมมองว่าถ้ามีเศษอะไรมากอง เมื่อมีคนทิ้งคนแรก แล้วก้จะมีคนต่อๆไป ผมเลยทำความสะอาด
เพื่อจะได้ไม่มีใครมาทิ้งอีก  และสิ่งที่อยากได้อีกอย่างคือป้ายติดประกาศ ติดกับที่สาธารณะเป็น
ระยะๆโดยเฉพาะสภานิติบัญญัติเราน้ีได้ออกข้อบญัญัติ มาแล้ว  เราควรจะแก้ไขหรือปรบัแก้ไขให้
ทันกับเหตุการณ์ ก็จะดี  ในเรื่องการพัฒนา ต้องขอบคุณท่านนายกโดยเฉพาะ หมู่.3 ที่ผูบ้รหิารได้
แก้ไข ถึงจะไม่ครบถ้วน แต่ด้วยสมัยวาระและงบที่มจีำกัด อาจจะทำได้ยังไม่ครบถ้วน ต้องขอบคุณ
ครับ 
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นายกฯ  ตอบ หมู่ 6 เรือ่งไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วน เป็นของไฟฟ้าทางหลวงของทางหลวงชนบททีม่ีมา  

ให้มีหมู่ 6 , 2 , 5 , 7 , 1 ยังไม่ได้ไฟของทางหลวงคือ หมู่ 4 , 8  นายกฯ ได้ปรึกษากับผู้จัดการ
ไฟฟ้าให้ทำในหมู่บ้านและประสานทำแผนไว้มี หมู่ 6 , 1 , 2 และ หมู่  3 ได้ทำเรื่องเข้ามาว่าจะ
จ่ายขาดเงินสะสมทำให้ ครบั  
- เรื่อง น้ำสะอาดเรือ่งการอบรมฝากสำนักปลัด เรื่องไฟฟ้า หมู่ 3 ,4 , 8 ได้ทำหนังสือแจง้เข้า

มาแล้วจะดำเนินการต่อไป 
ตอบ หมู่ 8 เรือ่งไฟฟ้า แรงต่ำได้ รบัหนงัสือแจ้งจากการไฟฟ้ามาแล้ว รอดำเนินการ 
ตอบ หมู่ 2 เรือ่งช่วงรถเลี้ยว เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้บอกกล่าวจะได้แก้ไขต่อไป  
ตอบ หมู่ 4 เรือ่งไฟฟ้า ได้มีหนงัสือแจ้งจากไฟฟ้ามาแล้วทั้ง 4 จุด ที่ทำไว้  จะได้ดำเนินต่อไป 
ตอบ หมู่ 3 ไฟฟ้าหน้า อบต. และช่วงผ่านหน้าบ้าน ผู้ช่วยหมุน ก็กำลังดำเนินการ เรื่องของไฟฟ้า 
การขยายเขตเล็กๆ น้อยๆ  อบต.ทำได้ แต่ถ้าเป็นช่วงระยะยาวจะประสานไฟฟ้ากบัส่วนราชการอื่น
เข้ามาช่วย และเรื่องต้นไม้ทีล่้ำถนน ส่วนใหญ่ได้ทำแล้ว โดยเฉพาะจุดหลกั ตอนนี้เหลือ 2 จุด วัน
ไหนว่างๆ จะนัดน้องๆไปทำ เรื่องขยะเป็นปญัหาของประเทศ และ อบต.เรา ก็พยายามในการจะ
ลดปัญหาขยะให้นอ้ยลง  ปีนี้เรากม็ีโครงการตอ่เนื่องในการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน และ
ต้องฝากผู้นำชุมชนและส.อบต.ช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องให้ด้วย ปัญหาขยะในหมู่บ้าน 
ในตำบลเราที่อยู่ข้างถนนส่วนใหญเ่ป็นขยะจากตลาด จากชุมชนเรามีแต่น้อย 
- และเรื่องของป้ายติดประกาศ ข้อเสนอของ ส.อบต. หมู่ 3 ให้ติดตามที่สาธารณะจะประสาน
เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้องดำเนินการและเรื่องของการปรับเปลี่ยนข้อบัญญัตทิี่ออกมา ในชุมชน ถ้าไม่ขัด
ต่อข้อระเบียบกฎหมายเรากจ็ะหาทางแก้ไขปรับเปลี่ยนต่อไปครับ 



ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 6  ขอเพิ่มเตมิ ส.อบต. หมู่ 6 เรื่องน้ำ ท่อน้ำประปาในหมู่บ้านซึ่งมีมาต้ังแต่ พ.ศ. 
2540 ท่อฝังอยู่ลกึเกินไป อยากเปลี่ยนทอ่เมนประปาหมู่บา้น เนื่องจากมีโคลนในท่อประปา ไม่
ทราบจะดำเนินการอย่างไรเพื่อดำเนินการได้  

ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 5   ในฐานะผู้ใหญบ่้านหมู่ 5 ยังใหม่อยู่ อยากจะทราบว่าน้ำดิบ ม.5 จะหมดแล้วในไม่กี่ 
เดือน จะแก้ไขอย่างไร และเรื่องไฟฟ้า เรื่องน้ำ เรื่องไฟกิ่ง มใีนแผนไหมครบั  

นายกฯ   ปัญหาเรือ่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้เชิญตำบลเข้าร่วมอบรมในวันที่ 17 ก.พ.2568 อบต. 
เราจะได้เข้าร่วมประชุม   
เรื่องเอกสารแจ้งเรือ่งทอ่น้ำ ของหมู่ 3 ,  5  ที่มีปัญหาเรือ่งน้ำ และแจ้งทอ่ที่ชำรุดมา มี  หมู่ 
2,5,6 ถ้าใช้งบนอ้ย อบต.จะได้ทำให้ ถ้าใช้งบมากจะขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการอื่น  
- เรื่องน้ำสะอาด การจัดทำโครงการอบรมน้ำสะอาด จะได้จัดทำข้ึน โดยเป็นหมายถึง คือ

คณะกรรมการบรหิารจัดการน้ำสะอาด  
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- ปัญหาการเผา ในพื้นทีง่านป้องกัน ได้แสตนบายในการช่วยเหลือ ใหโ้ทรหาผู้บริหารได้  
รถกู้ชีพ ประสาน 1669 ถ้าอุบัติเหตุรุนแรงเขาจะโทรหาเกาะ 12 ซึ่งอุปกรณ์เขาจะรบถ้วน
มากกว่า กู้ชีพของเรา 
ผู้ประสบปญัหาทางสังคม นายกฯได้รบัเช็คมาแล้ว มี หมู่ 2 , 3 , 6,  7 รายช่ือ กองสวัสดิการ
จะแจง้อีกครัง้   

นายทวี เพียรคำ ส.อบต.หมู่ที่ 3   เรื่องปัญหาท่อของ ม.6 ถ้ามีปัญหา  ขอเสนอแนะว่า อยากได้ปลอ็คท่อ 
เมนเป็นช่วงๆ และฟลัทช่ิง จะแก้ไขปัญหาได้เลย เพราะเป็นท่อเมนต้องใช้งบมาก ถ้ารองบ 
อาจจะนาน  

ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 6    เนื่องจากกระผมใกล้จะครบอายุเกษียณแล้ว คาจะเป็นการประชุมคำสัง่สุดท้ายของ 
กระผมในตำแหนง่ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม กับสภา อบต.ในครั้งนี้ครับ ต้องขอบคุณที่ได้
ร่วมงานกันมาเป็นอย่างดีตลอดหลายปีครบั ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านอื่นมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีเรื่องอื่นๆอีก ขอปิดประชุม 
  เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา 
 
 
    (ลงช่ือ)      ปาริชาติ   ถุนนอก ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

 
(ลงช่ือ)     ปัญญา    ศรีสาคร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปัญญา  ศรีสาคร) 
 



    (ลงช่ือ)       สะอาด   ลำพูน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสะอาด  ลำพูน) 
 
    (ลงช่ือ)       ทองคำ  ราหา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายทองคำ  ราหา) 
 
    (ลงช่ือ)       เตือน     บัวส่อง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเตือน  บัวส่อง) 

        ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู 
 

 


